

Số: 152 /SGDDT-CTTT

Đắk Nông, ngày 25 tháng 01 năm 2018

V/v: tổ chức các hoạt động tư vấn du học trên địa bàn tỉnh.

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.

Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành kiểm tra các Trung tâm kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa. Qua kết quả kiểm tra, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận thấy một số vấn đề cần chấn chỉnh như sau:

1. Đối với việc tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học:

- Hiện nay, trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa có 5 cơ sở treo bảng tổ chức tư vấn du học, tuy nhiên qua kiểm tra chỉ có một cơ sở đã có Giấy chứng nhận tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học theo quy định tại Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; 4 cơ sở còn lại chưa đủ điều kiện tổ chức hoạt động tư vấn du học theo quy định.

- Tới thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh có 2 cơ sở đã được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp Giấy chứng nhận hoạt động tư vấn du học theo Nghị định 46/2017/NĐ-CP là:

+ Văn phòng đại diện Công ty TNHH tư vấn du học hợp tác quốc tế Tây nguyên tại Đắk Nông tại 250 Nguyễn Văn Linh, Tổ 5, Khối 10, thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông;

+ Văn phòng đại diện tại Đắk Nông- Công ty cổ phần du học Việt-SSE tại 259, Tôn Đức Thắng, Tổ dân phố 5, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Danh sách các cơ sở được cấp giấy chứng nhận hoạt động tư vấn du học sẽ cập nhật thường xuyên trên trang thông tin của ngành tại đại chỉ **daknong.edu.vn**.

Vì vậy đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để quản lý tốt hơn trong quản lý hoạt động tư vấn du học trên địa bàn.

2. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở:

Hoạt động tư vấn du học đang có xu hướng phát triển mạnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 370/BGDĐT-ĐTVNN ngày 09/02/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý kinh doanh dịch vụ tư vấn du học và công dân Việt

Nam đi học tập ở nước ngoài, theo đó có một số tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học như cung cấp thông tin, quảng cáo không chính xác, thiếu trách nhiệm và có hành vi lừa đảo trong công tác tổ chức đưa người đi học tại nước ngoài, đặc biệt tại địa bàn Nhật Bản. Đồng thời, theo phản ánh của phía Nhật Bản, hiện có nhiều người Việt Nam được các trung tâm tư vấn du học đưa sang Nhật Bản học tiếng Nhật nhưng sau kết thúc chương trình học tiếng Nhật, lưu học sinh không tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục mà đi kiếm việc làm tại Nhật Bản. Như vậy, một số trung tâm tư vấn du học đã lợi dụng hoạt động tư vấn du học để đưa người Việt Nam ra nước ngoài làm việc (hoạt động xuất khẩu lao động trá hình), vi phạm quy định của Việt Nam và Nhật Bản.

Vì vậy, yêu cầu hiệu trưởng các nhà trường:

- Tăng cường tuyên truyền và phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến việc công dân ra nước ngoài học tập và lao động; tư vấn để học sinh và phụ huynh hiểu kỹ thông tin trước khi quyết định đi du học, đặc biệt là các thông tin không chính xác về du học để tránh những rủi ro đáng tiếc trong quá trình du học; không làm trung gian, không môi giới hoạt động tư vấn du học khi chưa nắm rõ thông tin.

- Chỉ cho các đơn vị đã được cấp giấy chứng nhận hoạt động tư vấn du học do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp vào tổ chức hoạt động tư vấn du học trong đơn vị mình quản lý; các nội dung hỗ trợ giáo dục nói trên phải nằm trong phạm vi hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp; phù hợp với quy định của luật pháp và quy định của ngành Giáo dục và phải xuất phát nhu cầu của học sinh. Hình thức tổ chức phải phù hợp với điều kiện hoạt động của Nhà trường. Việc tổ chức hoạt động không làm ảnh hưởng đến kế hoạch dạy học và các hoạt động giáo dục khác của ngành.

- Hạn chế và giới thiệu công chức, viên chức đi nước ngoài do các đơn vị tư vấn mời ngoài mục đích tìm hiểu năng lực tư vấn và các thông tin liên quan đến du học; công chức, viên chức khi đi nước ngoài phải tuân thủ các quy định tại Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 10/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định quản lý cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài và việc quản lý, sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã phối hợp với ngành để quản lý tốt hơn trong công tác hoạt động tư vấn du học; yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức thực hiện. *./tuc*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, CTTT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Toàn